

**Phân Tích Khách Quan  
Thành Phố Westminster  
Dự Luật C**

Hội Đồng Thành Phố Westminster hiện đang bao gồm bốn ủy viên hội đồng và một thị trưởng, mỗi người phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Mỗi ủy viên hội đồng đại diện cho một khu vực địa lý và được bầu ra bởi các cử tri của khu vực đó. Thị trưởng được bầu chọn theo số đông (bởi tất cả cử tri của Thành Phố). Thị trưởng làm nhiệm vụ như chủ tịch của Hội Đồng Thành Phố, là một thành viên bỏ phiếu của Hội Đồng Thành Phố, và thực hiện các chức năng mang tính nghi thức và hành chính nhất định (như là ký kết sắc lệnh và các quyết định được thông qua bởi Hội Đồng Thành Phố). Thị trưởng không có quyền phủ quyết.

Dự luật C là một sắc lệnh đưa vào phiếu bầu của Hội Đồng Thành Phố. Nếu sắc lệnh được thông qua bởi đa số cử tri Westminster, số lượng ủy viên hội đồng sẽ được nâng lên năm và chức vụ thị trưởng chọn theo số đông sẽ bị loại bỏ. Năm ủy viên hội đồng sau đó sẽ chọn một thành viên để làm thị trưởng. Thị trưởng sẽ, ngoài nhiệm vụ của họ là một ủy viên hội đồng, làm chủ tịch Hội Đồng Thành Phố, thực hiện các chức năng mang tính nghi thức và hành chính nhất định với tư cách là người đứng đầu chính thức của Thành Phố, và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Bộ Luật Thành Phố hoặc Hội Đồng Thành Phố. Thị trưởng sẽ không có quyền phủ quyết, và có thể bị loại khỏi vị trí thị trưởng bằng một cuộc bỏ phiếu của Hội Đồng Thành Phố.

Các nhiệm kỳ của ủy viên hội đồng được sắp đặt xen kẽ, do đó tất cả các vị trí sẽ không đưa vào cuộc bầu cử cùng một lúc. Hai trong số các ủy viên hội đồng hiện tại (đại diện cho Khu Vực 2 và 3) đã đắc cử vào năm 2020, vì vậy bất kể dự luật này có được thông qua hay không, các vị trí của họ sẽ không có trong phiếu bầu cho đến năm 2024.

Nếu dự luật này không được thông qua, thì hai vị trí ủy viên hội đồng (Khu Vực 1 và 4) và chức vụ thị trưởng chọn theo số đông sẽ hiện diện trong phiếu bầu Tháng Mười Một 2022 để được bỏ phiếu. Tuy nhiên, nếu dự luật này được thông qua thì ba vị trí ủy viên hội đồng sẽ hiện diện trong phiếu bầu Tháng Mười Một 2022 (Khu Vực 1, 4 và Khu Vực 5 mới). Dự luật này sẽ không rút ngắn nhiệm kỳ của thị trưởng dân cử hiện tại, mà nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc khi cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022 được chứng nhận.

Kể từ ngày phân tích này được chuẩn bị vào Tháng Hai 2022, Hội Đồng Thành Phố đang trong quá trình thông qua các bản đồ khu vực cho cả một hội đồng bốn khu vực và một hội đồng năm khu vực. Các bản đồ này dự kiến sẽ được thông qua hoàn toàn không trễ hơn Ngày 17 Tháng Tư, 2022. Nếu dự luật này không được thông qua, thì bản đồ bốn khu vực sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một 2022. Nếu dự luật này được thông qua, thì bản đồ năm khu vực sẽ được sử dụng thay thế.

Một phiếu bầu "có" là một phiếu để loại bỏ chức vụ của thị trưởng dân cử, và thay vào đó sẽ quy định rằng Hội Đồng Thành Phố sẽ bao gồm năm ủy viên hội đồng được bầu chọn từ năm khu vực địa lý. Một phiếu bầu "không" là một phiếu bầu để giữ nguyên cơ cấu hiện tại, với một thị trưởng dân cử chọn theo số đông và bốn ủy viên hội đồng được bầu chọn từ các khu vực địa lý.

**Phần tường trình trên đây là một sự phân tích khách quan về Dự Luật C. Nếu quý vị muốn có một bản sao của dự luật, xin gọi cho Văn Phòng Lục Sự Thành Phố tại 714-548-3237 và một bản sao sẽ được gửi qua thư, cung cấp trực tiếp cho người nhận, hoặc gửi qua email, miễn phí cho quý vị. Toàn văn của dự luật có sẵn trên trang mạng Thành Phố tại <https://westminster-ca.gov>.**

Chữ ký/ Christian Bettenhausen  
Luật Sư Thành Phố